

Số: /SCT-VP<sub>1</sub>

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

V/v kiến nghị các vướng mắc  
liên quan đến đầu tư kinh doanh

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 1853/UBND-KT<sub>1</sub> ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai hướng dẫn của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dự án đầu tư kinh doanh; sau khi rà soát các nội dung Văn bản 2541/CV-TCT ngày 18/4/2022 của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện dự án đầu tư kinh doanh; ngoài các nội dung đã trả lời, Sở Công Thương kiến nghị, đề xuất bổ sung các nội dung sau:

1. Hiện nay thủ tục để triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng CCN đang thực hiện theo 2 quy định: (1) Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020 (quy định cơ quan tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư cho UBND tỉnh là Sở Kế hoạch và Đầu tư). (2) Thủ tục thành lập, mở rộng cụm công nghiệp theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (quy định cơ quan tham mưu thành lập/mở rộng CCN cho UBND tỉnh là Sở Công Thương).

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét, thống nhất hướng dẫn trình tự thủ tục để triển khai thực hiện, tránh chồng chéo giữa các quy định.

2. Theo quy định pháp luật về CCN, hiện nay muốn mở rộng hoặc thành lập mới CCN thì các CCN hiện có có tỷ lệ lấp đầy từ 50% trở lên (đối với thành lập mới) và 60% trở lên (đối với mở rộng CCN), gây khó khăn trong việc xã hội hóa đầu tư hạ tầng CCN, đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục tham mưu với Chính phủ sửa đổi các quy định về quản lý theo hướng giảm bớt các điều kiện khi thành lập, mở rộng CCN để tạo thuận lợi cho các địa phương trong thực hiện xã hội hóa đầu tư hạ tầng CCN.

3. Quy định về phân cấp công trình xây dựng và quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng:

- Theo quy định tại mục 1.2.5.11 của Thông tư thì "công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp >35kV÷110kV là công trình cấp III".

Việc quy định như vậy không phù hợp với thực tiễn (thực tế hệ thống điện Việt Nam không tồn tại cấp điện áp này), do vậy, quá trình triển khai thực hiện

công tác quản lý, theo dõi sự phù hợp của các công trình điện lực so với quy hoạch theo quy định của Luật điện lực năm 2004.

Đề nghị Bộ Công Thương phối hợp Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh phân cấp công trình đường dây và trạm biến áp, trong đó quy định công trình cấp IV có cấp điện áp dưới 01kV.

#### 4. Về phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong Quy hoạch tỉnh:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Luật Điện lực được Văn phòng Quốc hội hợp nhất tại Văn bản số 03/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 thì "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập nội dung phương án phát triển mạng lưới cấp điện trong quy hoạch tỉnh". Tuy vậy, đến nay Bộ Công Thương chưa có văn bản hướng dẫn về nội dung, trình tự, thời gian, kinh phí... của Phương án nêu trên.

Đề nghị Bộ Công Thương sớm ban hành văn bản hướng dẫn, làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện ngay sau khi Quy hoạch tỉnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

#### 5. Về việc điều chuyển công trình điện vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

Đề nghị Bộ Công Thương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chuyển công trình điện vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo hướng đơn giản hóa các bước thực hiện và giao cơ quan quản lý nhà nước về tài chính chủ trì thực hiện.

Đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hướng dẫn các địa phương trong việc tổ chức thực hiện nội dung phương án tích hợp Quy hoạch phát triển điện lực vào Quy hoạch chung của tỉnh theo Luật Quy hoạch năm 2017.

Sở Công Thương gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh b/c;
- Lưu: VT, VP1.

**GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Văn Quảng**